

# สำเนา

## ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/ว(ล) ๒๕๒๕๐

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง การติดตามและเร่งรัดการให้ความช่วยเหลือดูแลคนยากจนและผู้ด้อยโอกาสเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น  
เรียน รอง-นรม. (พล.ต.อ. พัชรวาทฯ), รัฐ-กท., พม., ยธ., รง., ผบ.-ตร.

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว(ล) ๒๑๒๘๔ ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

ตามที่ได้ยื่นยัน/แจ้งมติคณะรัฐมนตรี (๓ ตุลาคม ๒๕๖๖) ที่ได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ) รับเรื่องเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือดูแลคนยากจน ผู้ด้อยโอกาส ที่เร่ร่อน เป็นบุคคลจรจัดที่ไม่มีที่พักอาศัยเป็นหลักแหล่ง รวมถึงผู้ที่เคยเสพยาเสพติด และผู้ที่ไม่สมประกอบ ที่พักพิงอยู่ทั่วไป เพื่อให้บุคคลเหล่านี้ได้รับปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมและพอเพียง รวมทั้งสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ไปประสานและหารือกับกระทรวงกลาโหม กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงยุติธรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามขั้นตอนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วและมีความยั่งยืนต่อไป มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นายกรัฐมนตรีเสนอว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ) ประสานและหารือกับกระทรวงกลาโหม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงยุติธรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการ ให้ความช่วยเหลือดูแลคนยากจน ผู้ด้อยโอกาส ที่เร่ร่อน เป็นบุคคลจรจัดที่ไม่มีที่พักอาศัยเป็นหลักแหล่ง รวมถึงผู้ที่ไม่สมประกอบที่พักพิงอยู่ทั่วไปในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อให้บุคคลเหล่านี้ ได้รับปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมและพอเพียง รวมทั้งสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยให้พิจารณาจัดฝึกอาชีพและจัดหางานให้ทำตามความรู้ความสามารถหรือความถนัดที่มีตามที่เจ้าตัวสมัครใจ เพื่อให้สามารถสร้างรายได้มาเลี้ยงตนเองได้ นั้น เนื่องจากการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวจะมีส่วนช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนกลุ่มเปราะบาง ซึ่งถือเป็นนโยบายสำคัญประการหนึ่งของรัฐบาล จึงขอให้ รองนายกรัฐมนตรี (พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ) เร่งประสานและเร่งรัดการดำเนินงานของหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น และรายงานผลการดำเนินงานในภาพรวมให้นายกรัฐมนตรีทราบต่อไปด้วย ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วลงมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ

จึงเรียนยืนยันมา และขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป/  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ธวัชชัย จันทร์ไพศาลสิน

(นายธวัชชัย จันทร์ไพศาลสิน)

ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๗๔๒ (กานต์พิชชา), ๑๕๓๓ (ปภัสรา)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖ www.soc.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@soc.go.th (ke 28-11-66)